

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TAKUNI – ซื้อไม่ทัน หรือ ไม่กล้าซื้อ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจั่วหัว... จริงๆ แล้ว หุ่นตัวนี้ ก็ว่าจะไม่เอามาบาดตาเซียนอะไรหรอกนะ

เดี๋ยวจะเป็นประเด็น ซึ่งก็เป็นหุ่นที่เหนือเมฆบอกเป็นนัยๆ บ่อยๆ ใน LIVE ห่อกลับบ้าน หากท่านที่ติดตาม ก็พอๆ แอบรู้ยู่บ้างว่า จะมีอยู่ 3 ตัวหุ่นนะ ซึ่ง 1 ใน 3 นั้น ก็จะมี TAKUNI นี้แหละ... อันนี้ จะไม่เกี่ยวกับ หุ่น BANPU ทั้งบ้านนะ อันนั้นอะ ว่ากันมาเกือบจะทั้งปีแล้ว... แต่ที่เอามาวันนี้ ก็เนื่องจากมีคำถามเข้าไปว่า ทำไงดี “ซื้อไม่ทัน” เหนือเมฆก็เลยต้องเอามาดูกันจนได้ ว่าจะไม่แล้วเซียง เดี่ยวหุ่นข้างจะลง เพราะหมั่นไล่ที่เหนือเมฆมาบาดตาหุ่นของเขา... แต่เอาเถอะครีบ จะมาว่ากันในเรื่องของ การซื้อไม่ทัน ก็น่าจะมาจากการเห็นอาการของหุ่นในวันวาน ที่เหมือนจะเขย่าแรงไม่น้อย เลยเกิดอาการ “ไม่กล้าเสียซื้อ” เสียมากกว่านะ และอาการซื้อไม่ทัน ชายไม่ทัน เหนือเมฆก็กล่าวบ่อยๆ แล้วว่า ถ้าดูเทคนิคประกอบเนี่ย จริงๆ แล้วจะไม่มีหรือไม่ได้อยู่ในแคมป์เลยนะ ซื้อทันชายทันแน่นอนอยู่แล้ว ... จึงต้องเรียกว่า ไม่กล้าซื้อ ก็น่าจะถูกกว่าอย่างน้อยๆ เนี่ย ถ้าเล่นด้วย SMA25days และตามด้วย Trend หรือ Price Pattern ตามแบบฉบับในทัทพหน้า ยิ่งงี่เง่า ก็ถือว่าเล่นง่ายเลย... แล้วนี่ถ้าผลออก แอบไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ ใครจะคาดหวัง 7.0-8.0 ก็ยังได้หรือเอาแบบอ่อนๆ ใจ ปลอดภัยหน่อย ก็หวัง 6+/- ได้แบบไม่ต้องเกร็งอะไรมากมายเลยนะ... ถ้าซื้อมาตั้งแต่ว่าราคา 3 บาท ต้นๆ ก็เรียกว่า ได้กำไรเท่าตัวเลยนะ... สรุปแล้ว ไม่ได้ตั้งใจเอามาตอกย้ำอะไรกันหรอกนะ เพราะอย่างน้อยๆ ก็ดูกันใน LIVE ออกจะบ่อยไป ถ้าตอนนี้ เขาชะยอลงมา ก็อย่ากลัวล่ะ สู้ๆ กับเขาซักตั้ง

ดูตามเกม... อาจจะไม่รอ หรือ อาจจะไม่พักเลยก็ได้ หรือ ถ้าจะพัก ก็อาจจะพักไม่นานก็ได้

หรือ จะกล้าช่ยอลงมาแถวๆ 3.5-3.6 ไหมล่ะ ซึ่งถ้าชะยอลงมา ก็อย่างว่านั่นแหละ ต้องเก็บกับเขาซักหน่อย

แนวรับ : ... 3.80-3.50 ลงมาก็รีบเก็บ ถ้าไม่ลง ก็รีบตาม

เป้าหมาย : ... 7.00-7.50 (รูปแบบตัว U) หรือ อาจมี 8.00

Price Chart...(TAKUNI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TAKUNI... ยืนแถวๆ 3.0-3.10 ตั้งนาน รอจนเส้น SMA25days ขึ้นมาแตะ แล้ววันวาน ราคา ก็กระชากขึ้นทันที อันนี้ เป็นไปตามตำราของ MA. นะ ซึ่งถ้าจะเล่นกันจริงๆ หรือ ซื้อกันจริงๆ ไม่น่า ซื้อไม่ทันแค่เห็นแก่งๆ เลยไม่แน่ใจว่าจะเอาไป เลยไม่กล้าซื้อหรือ อย่างวันวาน สามารถวิ่งผ่านระดับ 3.50 ขึ้นมาได้ เราก็จะเห็นว่า การผ่านระดับ 3.50 นั้น จะได้รูปแบบของ Price Pattern ในเชิงบวก... การไล่ซื้อตามหน้า ก็ควรจะซื้อเมื่อตอนผ่าน 3.50 มาแล้วนั่นเอง ... แปลว่า ถ้าจะมีการอ่อนตัวต่อจากนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 ด้วยแนวโน้มการขึ้นตามรูปแบบ Price Pattern ดังกล่าวนี้อาจจะคาดหวังได้ต่อไป อย่างน้อยๆ ก็หวัง 6+/- ได้อยู่

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน